



กมธ. การศึกษา วุฒิสภา พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ



เมื่อวันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ โดยมี **ดร.ทอง อันทะไชย** ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

◆ **พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา**

นางกอบกุล อภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ได้รายงานสรุปผลการพิจารณาแนวทางการแปรรูปตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้นายสวัสดิ์ ภูทอง นายสมพงษ์ ผุยสาธธรรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ นางสาวณัฐิกา นิตยาพร อนุกรรมาธิการและคณะ เป็นผู้พิจารณาศึกษาแนวทางการแปรรูปตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. โดยที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้ร่วมกันพิจารณาเป็นรายมาตรา ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศมากขึ้น ก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ทั้งนี้ ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาในครั้งต่อไป พร้อมทั้งเชิญกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแนวทางการแปรรูปตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ต่อไป



◆ พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเฉลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๔ ตามที่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้พิจารณาและมีมติเชิญผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงข้อมูลการดำเนินการในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาแล้วพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้เรียนครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ตามเป้าหมายที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ซึ่งเกิดจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด และสาธารณสุขจังหวัด แต่ต้องประสบกับปัญหาด้านงบประมาณในการจัดหาชุดตรวจ ATK เพื่อใช้ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ให้กับผู้เรียนก่อนจะเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๔ ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องเร่งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยตนเอง ผนวกกับปัจจุบันระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการไม่เอื้อต่อสถานศึกษาที่มีความพร้อมและมีงบประมาณในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK เพราะกระทรวงศึกษาธิการยังไม่อนุญาตให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเองได้ จึงส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งที่มีความพร้อมจะเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงต้องจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่าง On-site Online และ On-demand ไปพลางก่อนนั้น คณะอนุกรรมการจึงเห็นควรให้รวบรวมข้อมูลที่ได้รับมาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้มีมติเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมประเด็นความเห็นดังกล่าวให้คณะกรรมการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตั้งกระทู้ถาม หรือนำเข้าสู่การเสนอความคิดเห็น เพื่อรวมหารือต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป

